



## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

### พิจารณาการเข้าร่วมประชุมหารือของคณะกรรมการ และแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงาน



เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๕ โดยมี **ดร.ตวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

#### ◆ พิจารณาการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ของชาติ

**ดร.ตวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยจะเป็นการพิจารณาข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความภูมิใจในชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นของผู้เรียน จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ วุฒิสภา จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 428 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงเชิญชวนให้กรรมการผู้ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป





◆ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อทำหน้าที่พิจารณาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... นั้น ในเบื้องต้น คณะทำงานจะมีการดำเนินการพิจารณาศึกษาภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาต่อไป

